



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

1 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

รายงานผู้ติดเชื้อและสถานการณ์ในจังหวัดต่าง ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, กรมประชาสัมพันธ์, js100, mcot, TNN, INN, newtv, kaohoon, nationtv, thaipbs, sanook, thansettakij, thebankokinsight)

- เพชบุรี ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์วันที่ 27 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 70 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 62 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้า SQ 8 ราย ผู้ป่วยสะสม 25,951 ราย รักษาหาย 25,128 ราย ยังรักษาอยู่รพ. 740 ราย เสียชีวิตสะสม 83 ราย

- สมุทรสาคร มีผู้ป่วยรายใหม่ 49 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,198 ราย

- กรุงเทพฯ ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ยอดสะสม 969 ราย

- ราชบุรี พบผู้ป่วยใหม่ 1 ราย เป็นแรงงานต่างด้าว เพศหญิง อายุ 24 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่

- ปทุมธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12 ราย

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, มติชน, กท.ธุรกิจ

- นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สร. กล่าวว่า การพิจารณากลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ที่จะได้รับวัคซีนเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และข้อมูลทางระบาดวิทยา โดยในระยะแรกที่วัคซีนมีจำกัด ในส่วนของวัคซีนซิโนแวค 2 แอสโดส กำหนด 4 กลุ่มเป้าหมายใน 13 จังหวัด คือ สมุทรสาคร กรุงเทพฯ ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ อ.แม่สอด จ.ตาก ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี และอ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนวัคซีนของแอสตรา 1.17 แอสโดส จะเสริมในกลุ่มผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป ใน 9 จังหวัด คือ สมุทรสาคร กรุงเทพฯ ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยเจ้าหน้าที่รพ.จะติดต่อกลุ่มเป้าหมายเองตามที่คกก.โรคติดต่อจังหวัดพิจารณา จากนั้นในระยะต่อไปจะให้ลงทะเบียนผ่านแอปฯ หมอพร้อม

- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ขณะนี้วัคซีนที่ทยอยขึ้นทะเบียนให้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วคือ ซิโนแวค และแอสตราเซนเนกา ส่วนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันได้ยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนครบแล้ว และในวันที่ 1 มี.ค.ได้รับการติดต่อจาก บ.บาร์ต ไบโอเทค ประเทศอินเดีย ซึ่งผลิตวัคซีนชนิดเชื้อตาย จะมายื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียน รวมถึงบ.โมเดอร์นา แจ้งว่าอาจมายื่นขอขึ้นทะเบียนราวสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมี.ค. นี้ เชื่อว่าจะมีบริษัทผู้ผลิตทยอยมายื่นขอขึ้นทะเบียนอีกเรื่อยๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, ผู้จัดการ, js100, thailandplus, thestandard, thaigov)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ประเทศไทยดีขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลายเป็นของ ศบค. วันนี้เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในประเทศไทยเป็นวันแรก โดยสถาบันบำราศนราดูรฉีด 95 คน จ.สมุทรสาคร ฉีด 159 คน ยังไม่พบรายใดมีอาการข้างเคียง ล่าสุด ได้กระจายวัคซีนไปยังจังหวัดเป้าหมายอีก 79,240 โดส รวม 2 วันกระจายวัคซีนไปแล้ว 110,000 โดส ส่วนเดือนเม.ย. อีก 800,000 โดส จะเร่งกระจายและฉีดให้ครอบคลุมต่อไป ย้ำว่าแม้ฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องมีมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้น และการรับวัคซีนดำเนินการฟรี อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ฉีดวัคซีนได้ก่อนคนอื่นแต่มีค่าใช้จ่าย หากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที

- ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ยืนยันวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ไทยใช้ทั้ง 2 ชนิดมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ขอประชาชนมั่นใจ การฉีดวัคซีนเป็นก้าวสำคัญในการควบคุมโรคโควิดของไทย ทั่วโลกฉีดแล้วกว่า 236 ล้านโดส ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากวัคซีน มีระบบติดตามอาการหลังฉีด และแม้ฉีดแล้วยังต้องเข้มป้องกันโรคนกกว่าจะฉีดได้ครอบคลุมประชากรเพียงพอ

- นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ ผอ.สถาบันบำราศฯ กล่าวว่า วัคซีนทุกชนิดที่ฉีดจะมีซีเรียลนัมเบอร์ซึ่งบันทึกไว้ว่าฉีดให้ใคร และทุกชนิดที่ฉีดไปแล้วจะถูกเก็บในตู้เย็นของสถานพยาบาล 30 วัน หากพบปัญหาจะได้ตรวจสอบย้อนกลับได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผก., คมชัดลึก, thaipbs, kapook, businessstoday

- พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โพสต์เฟซบุ๊ก 6 ขั้นตอนฉีดวัคซีน COVID-19 เริ่มจากเสียบัตรประชาชนที่ตู้อัตโนมัติ กรอกข้อมูล พิมพ์ใบรับรอง จากนั้นไปสถานีที่ 1 ลงทะเบียนทำบัตร ยืนยันความถูกต้อง สถานีที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต สถานีที่ 3 คัดกรอง ชักประวัติ และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีน สถานีที่ 4 ส่งข้อมูลไปเตรียมฉีดวัคซีน โดยนั่งรอตอแบบ distancing สถานีที่ 5 ยืนยันการฉีดเข้าระบบคอมพิวเตอร์ และมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้โหลด Application หมอพร้อม จากนั้นจะให้นั่งรอนครบ 30 นาที สถานีสุดท้าย ตรวจสอบวันเวลานัดหมาย และรับเอกสารก่อนกลับ โดยแต่ละจังหวัดจะเป็นโมเดลเดียวกัน

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

ประเด็นข่าว

-นายกาฯ ขอให้สื่อเขียนข่าวสร้างการมีส่วนร่วมสู้โควิด 19 ย้ำว่าแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อมีขึ้น-ลง แต่ก็แก้ปัญหาได้ ไทยมีประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดเป็นอันดับต้นของโลก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, hfocus

-ทพ.สุปรีดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า สสส.ได้ร่วมมือกับ สธ. ในการทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนให้เกิดความเชื่อมั่นในการรับวัคซีน และเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่จึงต้องมีการตั้งคณะทำงานในการศึกษาข้อมูลวิชาการทางการแพทย์และนำมาปรับให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, 77kaoded, workpointtoday, js100, TNN

-บ.แอสตราเซนeca ออกหนังสือชี้แจงกรณีส่งวัคซีนให้ไทยล็อตแรกกว่า 110,000 โดส เมื่อ 24 ก.พ. ว่า เป็นหนึ่งในวัคซีนชุดแรกในเอเชียแปซิฟิกที่ลำเลียงมาก่อนกำหนดเดิม เนื่องจากรัฐบาลไทยมีภารกิจสนับสนุนการผลิตวัคซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแม้วัคซีนจะถึงประเทศไทยแล้วแต่การนำออกใช้ต้องผ่านขั้นตอนการยืนยันคุณภาพก่อน โดยตามกำหนดการวัคซีนชุดนี้จะผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมี.ค. ซึ่งบริษัทกำลังทำงานร่วมกับ สธ. อย่างเต็มที่ เพื่อให้วัคซีนออกใช้ได้ทันทีเมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv

-ความคืบหน้าอาการของ ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ดีขึ้นมากจนเกือบหายเป็นปกติแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, แนวหน้า

-ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเปิดตลาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

-นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ เผยว่า จากที่เอกชนเสนอให้ภาครัฐพิจารณาให้เปิดเสรีการนำเข้าวัคซีนโควิด 19 โดยเอกชนพร้อมออกค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการเอง ล่าสุด หลังวัคซีนล็อตแรกมาถึงไทย นายกาฯ มีท่าทีจะให้อิสระมากขึ้นในการนำเข้าวัคซีน เริ่มเปิดนำเข้าวัคซีนอีกหลายยี่ห้อและให้เอกชนนำเข้าได้เอง แต่ต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.ฉีดวัคซีนเข็มแรก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, TNN, INN, hfocus, isranews, workpoint, thebangkokinsight, 77kaoded, xinhua, mcot, nationtv, sanook, natoitv, mthai)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกาฯ และรมว.กลาโหม เป็นสักขีพยานและให้กำลังใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกาฯ และรมว.สธ. ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวคเป็นคนแรกของประเทศ โดยมี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้ฉีดวัคซีนให้ คนต่อมาคือ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ตามลำดับ โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นผู้ฉีดให้ และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ฉีดเป็นลำดับ 6 โดยนพ.ยงเป็นผู้ฉีดให้ นับเป็นสุภาพสตรีคนแรกของไทยที่ได้รับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ นายกาฯ ขอเชิญประชาชนเข้ารับการตรวจสอบและฉีดวัคซีน โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและกระจายไปตามลำดับเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ จากนั้น นายกาฯ ได้เยี่ยมชมขั้นตอนการฉีดวัคซีน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

-นพ.ยง กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนในวันนี้หลังจากผ่านไป 30 นาที ทุกคนเป็นปกติ ไม่มีใครมีอาการแพ้อย่างรุนแรง แต่โอกาสแพ้ยารุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อเราฉีดเป็นระดับล้านโดสขึ้นไป

-ผอ.สถาบันบำราศนราดูร ระบุ สถาบันฯ เตรียมวัคซีนทั้งหมด 200 โดส วันนี้ฉีดไปแล้ว 50 โดส ซึ่งผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วต้องมารับเข็มที่ 2 ในวันที่ 22 มี.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, 77kaoded, workpointtoday, js100, TNN)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกาฯ และรมว.กลาโหม ระบุ การที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกเป็นดุลยพินิจของแพทย์ ยืนยันเมื่อถึงเวลาแพทย์แจ้งให้ฉีดก็พร้อมจะฉีด

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกาฯ และรมว.สธ. โพสต์ภาพหลังฉีดวัคซีนซิโนแวค ระบุว่า ผลข้างเคียงหลังรับวัคซีนคือ หิวข้าวขามหู

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ชี้แจงว่า วัคซีนจาก บ.แอสตราเซนeca ยังไม่สามารถเริ่มฉีดได้เพราะติดปัญหาทางเทคนิค ซึ่งการขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองต้องใช้เวลา คาดว่าจะสามารถฉีดให้กับนายกาฯ ได้ประมาณกลางเดือนมี.ค.นี้ ส่วนการฉีดวัคซีนจากซิโนแวคของตนในวันนี้ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ และจะฉีดเข็ม 2 ในวันที่ 22 มี.ค.

2. การกระจายและการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, ประชาไท, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, newtv, nationtv, thailandplus, thaigov, sanook, infoquest, workpointtoday)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกาฯ และรมว.สธ. ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 จ.สมุทรสาคร ซึ่งรพ.ได้เชิญกลุ่มเป้าหมายลำดับแรกเข้ารับการฉีดวัคซีน 159 คน โดย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เป็นผู้ฉีดวัคซีนเข็มแรกของจังหวัด พร้อมกล่าวว่า จ.สมุทรสาครถือ

ประเด็นข่าว

เป็น 1 ในจังหวัดเป้าหมายหลักที่ประชาชนต้องได้รับวัคซีนโควิด 19 เนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากและยังคงพบอย่างต่อเนื่อง ยืนยันว่าวัคซีนทุกโดสมีความปลอดภัยสูง ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและกระบวนการผลิตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้นทะเบียนโดย ออย. และทุกคนจะได้รับวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากพบผู้แอบอ้างว่าเสียเงินแล้วถึงจะได้ฉีดขอให้แจ้งตำรวจหรือรพ.ทันที ขณะนี้ยังไม่มี การเปิดลงทะเบียนจองวัคซีนหรือให้มาขอรับการฉีดด้วยตนเองที่รพ. แต่จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดตามลำดับ

-นพ.นเรศฤทธิ์ ชัดระสีมา นพ.สสจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า สมุทรสาครได้รับการจัดสรรวัคซีนล็อตแรกประมาณ 7 หมื่นโดส จะฉีดให้แก่ประชาชน และกลุ่มเป้าหมาย 35,000 คน คนละ 2 โดส ห่างกัน 3 สัปดาห์ เบื้องต้นจะฉีดในรพ. 3 แห่ง คือ รพ.สมุทรสาคร รพ.กระทุ่มแบน และรพ.บ้านแพ้ว วันแรกประมาณ 500 คน และเพิ่มเป็นวันละ 1,000 คน และ 2,000 คน ตั้งเป้าฉีดให้เสร็จภายใน 1 เดือน หลังจากนั้นจะได้รับวัคซีนล็อตถัดไป 6 หมื่นโดสในเดือนมี.ค. และ 1 แสนโดสในเดือนเม.ย. จะกระจายในประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา

-กทม. เริ่มฉีดวัคซีนวันนี้ (1 มี.ค.) ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ กทม. ณ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ส่วนรพ.หลวงพ่อกวักคัก ชูตินธโร อูทิศ และรพ.ราชพิพัฒน์ จะฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางแพทย์เช่นเดียวกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, กรมประชาสัมพันธ์

-ผู้ว่าฯ ปทุมธานี พร้อม ผอ.รพ.ปทุมธานี ร่วมตรวจรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จำนวน 8,000 โดส

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-รพ.วิชะภูเก็ท เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด 19 หลังรับแจ้งการจัดสรรระยะแรก 4,000 โดส พร้อมตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีด วัคซีนโควิด 19 ในระยะแรก เบื้องต้นจัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เป็นกลุ่มแรก ถัดไปเป็นกลุ่มที่ต้องให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-รพ.เกาะสมุย ชักซ้อมแผนการฉีดวัคซีนก่อนฉีดจริงในช่วงต้นเดือนมี.ค. โดย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็น 1 ใน 13 จังหวัดที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 จำนวน 2,500 โดส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-อ.แม่สอด จ.ตาก ได้รับวัคซีน 5,000 โดส กำหนดฉีด 2 มี.ค. นี้ ที่รพ.แม่สอด โดยผู้ฉีดคนแรกคือ ผอ.รพ.แม่สอด

3.โรงงานปทุมฯ ปกปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ประชาชาติ, แนวหน้า, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนิก, TNN, js100, 77kaoded)

-นพ.รังสรรค์ บุตรชา ผอ.รพ.ประจักษ์ศิลปาคม กล่าวว่า มีผู้ประกอบการแห่งหนึ่งมีโรงงานอยู่นอกโซนกักกันไม่ให้ความร่วมมือนำคนงานเข้ามาตรวจทำให้หลุดการสำรวจ จนท.ได้ส่งชุดสแกนพื้นที่เชิงลึกทำให้พบแรงงานต่างด้าวในโรงงานทั้งหมด 60 คน ติดเชื้อ 26 คน จะเสนอผู้ว่าฯ สั่งการปิดกิจการไปก่อน คาดว่าประมาณ 1 เดือนจะสามารถควบคุมสถานการณ์ในจังหวัดได้ ขอให้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือไม่ปกปิดข้อมูล

4.เตรียมเสนอเปิดรับนักท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า “วัคซีน พาสพอร์ต” สธ.อยู่ระหว่างติดตามประกาศมาตรฐานกลางขององค์การอนามัยโลกเพื่อออกมาตรการให้สอดคล้อง ระหว่างนี้ กระทรวงฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์กระทรวงฯ ให้สามารถขอใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยตรง จัดทำ Quarantine ในรูปแบบต่างๆ รับผิดชอบต่อความต้องการเที่ยวอย่างตรงจุด ล่าสุดเตรียมเสนอ Area Quarantine ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกักตัวที่โรงแรม 14 วัน แบ่งเป็น อยู่เฉพาะในห้องพัก 3 วันแรก อีก 11 วันสามารถออกนอกห้องพักได้แต่ต้องอยู่ภายในบริเวณโรงแรมเท่านั้น มั่นใจว่าจะได้รับการอนุมัติจากศบค.ภายในมี.ค. คาดว่าชาติแรกที่มาพัก Area Quarantine คือ รัสเซีย ต่อมาคือ อินเดีย สำหรับโรงแรมที่เสนอตัวเข้าร่วมกระจายอยู่ใน 5 เมืองท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ ภูเก็ต ชลบุรี กระบี่ เชียงใหม่ และ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย)

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายรัชชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย กล่าวว่า สมาคมฯ ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนเตรียมเสนอศบค.ชุดเล็ก ให้เกาะสมุยเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เริ่มต้นจากเครื่องบินส่วนตัวมาลงที่เกาะสมุย เข้าพัก Villa Quarantine โดยดำเนินการแบบเดียวกับศรีพันวา จ.ภูเก็ต จากนั้นเปิดรับกลุ่มเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำ เข้าพักใน ALSQ 14 วัน หากนักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนโควิด 19 มาแล้ว อาจขอให้กักตัว 5 วัน ก่อนใช้พื้นที่ตามส่วนต่างๆ ของโรงแรมได้

5.นักการเมืองตั้งข้อสงสัยนายกฯ ไม่ฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-กรณีนายกฯ ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เป็นคนแรก มีนักการเมืองหลายคนแสดงความคิดเห็น อาทิ นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตแกนนำพรรคไทยรักษาชาติ โพสต์เฟซบุ๊กว่า “นายกฯ ไม่ยอมฉีดวัคซีนเป็นคนแรกตามที่รมว.สธ.แถลงไว้ เพราะแพทย์ไม่แนะนำให้ฉีดซิโนแวคแก่ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี” ขณะที่ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ระบุว่า “ถ้านายกฯ ยังไม่ยอมฉีดวัคซีนที่สั่งซื้อมาเองเพราะอายุเกิน ขออาสาเป็นตัวแทนฝ่ายค้านฉีดแทนนายกฯ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน” ด้าน นายประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ตั้งข้อสงสัยว่า “ทำไมนายกฯ ไม่ฉีด ทั้งๆ ที่ตอนแรกออกข่าวว่าจะฉีดคนแรกเพื่อสร้างความเชื่อมั่น แต่พอนายกฯ ไม่ฉีด ยิ่งทำให้ประชาชนเกิดความสับสน”

